

จัดทำโดย คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

ฉบับที่ 3/2558 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไทยพร้อมปรับระบบพิธีการศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกได้ยื่นตราสารยอมรับความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation) ต่อองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศลำดับที่ ๒๐

ความตกลงฯ ดังกล่าวได้เริ่มเจรจาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และใช้เวลาในการเจรจา ๑๐ ปี จึงสามารถสรุปผลได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์หลักของความตกลงฯ คือการลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากรต่างๆ และระยะเวลาที่ใช้ในด้านพิธีการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวรวมทั้งสร้างความชัดเจนด้านระเบียบพิธีการให้มีความโปร่งใสและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในการนำเข้า-ส่งออก และผ่านแดนของสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ปริมาณการค้าโลกสูงขึ้น

ประเทศไทยได้สนับสนุนและเข้าร่วมเจรจาความตกลงดังกล่าวมาโดยตลอด ล่าสุดคณะรัฐมนตรีและ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ ให้ไทยยื่นตราสารยอมรับเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ซึ่งเมื่อความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในอนาคตจะทำให้ผู้ประกอบการของไทยได้ประโยชน์จากการขยายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับประเทศที่มีระบบพิธีการศุลกากรที่ยุ่ยยากซับซ้อน รวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเน้นให้ความสำคัญและสนับสนุน

นอกจากนี้ ความตกลงฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรวิชาการ และภาคธุรกิจเอกชนทั่วโลก เนื่องจากมีความคาดหวังว่าจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และภาระปัญหาในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใส ดังนั้น การเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ จึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน และความพยายามเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคด้วย

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และผู้สนใจ กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ความตกลงฯ ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การการค้าโลกมาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรของไทย และจะเชิญเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน